

Số: /BC- SCT

Ninh Bình, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Văn bản số 03/STP-HĐPH ngày 20/5/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục Pháp luật tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Sở Công thương báo cáo kết quả theo nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Công tác quán triệt, tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án số 14/ĐA-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về phổ biến giáo dục, pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 ban hành kèm theo quyết định số 2851/QĐ-BCT ngày 20/12/2021 của Bộ Công thương và Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 30/12/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình năm 2022, Sở Công thương đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-SCT ngày 09/02/2022 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện.

2. Công tác củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Sở Công Thương là thành viên của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, năm 2022, Sở Công Thương đã cử 01 đồng chí Phó giám đốc Sở làm thành viên Hội đồng và 02 công chức tham gia báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (tại công văn số 324/SCT-TTr ngày 21/03/2022 của Sở Công thương về việc kiện toàn thành viên Hội đồng, phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; báo cáo viên; tuyên truyền viên pháp luật năm 2022).

3. Một số kết quả trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thực hiện Văn bản số 563/BCT-TKNL ngày 09/02/2022 của Bộ Công Thương và Văn bản số 42/UBND-VP3 ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, Sở Công thương đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-SCT ngày 03/3/2021 tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, kế hoạch tập trung vào công tác tuyên truyền, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời điểm diễn ra sự kiện Giờ trái đất, từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3/2022. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường, Sở Khoa học công nghệ, Tỉnh đoàn và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở làm việc và tại các trục đường phố chính với chủ đề “Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2022 cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3/2021”. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình thực hiện các phóng sự, bài viết về chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông.

- Đề hưởng ứng Ngày quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021, từ ngày 12/3 đến ngày 17/3/2022, Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan in, treo 15 băng zôn ngang, 48 băng zôn dọc tại các đường phố chính của thành phố Ninh Bình theo nội dung hướng dẫn của Bộ Công thương, với tổng kinh phí là 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) từ nguồn NSNN năm 2022. (theo Kế hoạch số 1740/KH-SCT ngày 25/11/2021 của Sở Công thương về việc tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình).

- Trong kỳ, Sở đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền tập huấn phổ biến pháp luật và tập huấn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở cho 650 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lao động; cá nhân, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Công Thương, cụ thể:

+ 02 Hội nghị tập huấn xây dựng thương hiệu và kỹ năng phát triển thị trường cho các doanh nghiệp cho 360 đại biểu là đại diện các cơ sở sản xuất OCOP, các DN, cửa hàng bán buôn, bán lẻ trong các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống của tỉnh; các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí là 105 triệu đồng từ nguồn kinh phí NSNN tỉnh cấp năm 2022.

+ 01 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho 140 đại biểu là cán bộ phụ trách lĩnh vực công thương của các phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng các huyện/thành phố, đại diện các cơ sở sản xuất-

kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (tổng kinh phí là 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí NSNN tỉnh cấp năm 2022).

+ 01 Hội nghị phổ biến Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cho 150 đại biểu là cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh (tổng kinh phí là 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí NSNN tỉnh cấp năm 2022).

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành công thương, cập nhật các thủ tục mới ban hành và các thủ tục sửa đổi, bổ sung lên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức và tổ chức, cá nhân thực hiện. Thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nói chung, các VBQPPL có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của ngành nói riêng trên trang thông tin điện tử của Sở và Bản tin Công thương để kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức Sở Công thương và tổ chức, cá nhân khi truy cập trang thông tin điện tử hoặc đọc bản tin của Sở.

- Thông qua hoạt động thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, thanh tra, kiểm tra... kết hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh; gửi văn bản hướng dẫn trực tiếp cho các doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan; viết tin, bài tuyên truyền, cập nhật các VBQPPL mới có liên quan đến lĩnh vực công thương trên website tỉnh Ninh Bình (www.ninhbinh.gov.vn) và website sàn giao dịch thương mại điện tử (www.xnkninhbinh.com).

4. Kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tổng kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là 165 triệu đồng, được trích từ các nguồn sau:

- Kinh phí từ nguồn chi thường xuyên do NSNN cấp: 165 triệu.
- Kinh phí được cấp theo chương trình đề án: 0 đồng.
- Kinh phí từ nguồn xã hội hoá: 0 đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Sở Công thương đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Tập trung vào tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành, mới có hiệu lực thi hành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, bằng nhiều hình thức (thông qua hội

nghi; văn bản giới thiệu, hướng dẫn; tuyên truyền thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, pano, poster, website và bản tin hoạt động của ngành).

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Sở làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi do được bố trí công việc mới, chưa có nhiều kinh nghiệm về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Hình thức tuyên truyền chưa phong phú do điều kiện tổ chức tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PBGDPL 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022.

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 nghiêm túc, hiệu quả.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Sở, cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do các cấp, ngành tổ chức.

3. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử của Sở, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình làm nơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, nhân dân. Các văn bản pháp luật mới có liên quan đều được công bố công khai kịp thời trên trang thông tin điện tử của Sở và Bản tin Công thương.

4. Cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách về lĩnh vực công thương, tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh và trung ương.

5. Thường xuyên cập nhật các VBQPPL mới ban hành thuộc lĩnh vực công thương, rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Sở, đề nghị UBND tỉnh quyết định công bố, sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định của Nhà nước.

Trên đây là kết quả công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Sở Công Thương trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, Ttra.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Trung Kiên